

รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2507 ประจำวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

★ **เปิดประชุม** โดยนายกลสมสรฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : เปิดประชุม 15.00 น. นายฯกล่าวถึงฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ที่มีปริมาณมากจนทำให้เชียงใหม่ติดอันดับโลก ขอให้สมาชิกฯดูแลสุขภาพให้มากเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน และวันนี้ได้มีโอกาสไปเยือนชมรมจิตอาสาผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสตอบคำถามฉบับปล้นในฐานะที่เป็นนายกลสมสรฯ ฝึกการพูดฯจากคณะกรรมการจัดงานที่มาประชุมกันว่า พิธีกรจะต้องมีลำดับการเชิญใครขึ้นเวทีก่อนระหว่างประธานชมรมจิตอาสา และประธานในพิธีที่เชิญมา ซึ่งคำตอบก็สร้างความกระจ่างให้กับผู้ถามและเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

★ **พิธีกร** โดย **คุณธันว์รัตน์ มณีพรรณ** : สโมสรฯก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 โดยการริเริ่มของ **อ.ไมตรี ขาดิบบุรุษ** และคณะบุคคลหลากหลายอาชีพในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์ “เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า” แนะนำธง – ตราสัญลักษณ์สโมสรฯ ค้อนสำหรับเปิด - ปิดการประชุม ถ้วยแก้วสำหรับผู้ตอบคำถามฉบับปล้นดีเด่น ถ้วยไม้สักทองสำหรับผู้พูดเตรียมตัวดีเด่น กระปุกเจ้าจ้อสำหรับเก็บคำปรับผู้พูดที่ใช้คำฟุ่มเฟือย การฝึกพูดในสโมสรฯ ประกอบด้วย การพูดแบบเตรียมตัว การพูดแบบฉบับปล้น และการฝึกการประเมิน จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉบับปล้น** โดย **คุณสัมพันธ์ โยธกุลสิริ** : การฝึกการพูดแบบฉบับปล้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้ฟังและจับประเด็นคำถาม สามารถตอบได้ในระยะเวลาที่จำกัดโดยถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นคำพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ จึงต้องเป็นนักอ่าน นักฟัง นักคิดและนักพูด แจกกติกาเวลาการตอบฉบับปล้น 2 นาที +/- 30 วินาที พร้อมสัญญาณไฟ การให้คะแนนของผู้ฟังในใบ Popular vote

คำถามที่ 1 “จากข่าว ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งตำหนิครูที่มานั่งเก้าอี้ของ ผอ.ว่าเป็นการกระทำไม่เหมาะสมและให้ซื้อเก้าอี้ให้ใหม่ ในมุมมองของท่าน ท่านได้ข้คิดอะไรจากข่าวนี ?” ผู้ตอบ **อ.สิทธิพร พัฒนสามคำ** : ผู้พูดกล่าวว่าการที่คนจะมีบารมีนั้นส่วนหนึ่งต้องมาจากการให้ทั้งให้สิ่งของและความรู้ แต่ผู้บริหารท่านนี้ไม่ให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเก้าอี้ดังกล่าว ใครควรหรือไม่ควรนั่ง และไม่รู้จักการให้อภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้น จึงได้ข้คิดว่า การจะเป็นผู้นำที่ดีต้องให้ท่าน (สิ่งของ) ให้ความรู้และให้อภัย

คำถามที่ 2 “กรณี PM 2.5 ท่านได้รับผลกระทบอย่างไร ? และท่านมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง ?” ผู้ตอบ **คุณหอม อาณาจักรทองคำ** : ผู้พูดมีวิธีการดูแลตนเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้าน ไม่ค่อยออกไปที่ใดยกเว้นไปทำงานที่ใช้เวลาเดินทางไม่นาน และอยู่ในที่ทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวันที่ไม่ค่อยได้เจอฝุ่น เมื่อเลิกจากงานก็กลับบ้านและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน จึงไม่มีผลกระทบอะไรมากและไม่ได้ใช้วิธีการอื่นในการดูแลตนเองเพิ่มเติม

คำถามที่ 3 “สำนวน ตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี มีความหมายอย่างไร ? และท่านเคยมีประสบการณ์ตามสำนวนนี้หรือไม่ ?” ผู้ตอบ **คุณทิพย์กานดา คันธรงค์** : ตามสำนวนนี้มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี เป็นสิ่งของที่ได้มาเกินความจำเป็น แต่หากได้มาจะเก็บไว้เพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จึงเป็นเรื่องดี และฝากข้คิดว่า การอ่านที่วิเศษคือการอ่านกิเลสตนเองให้ออกโดยที่ไม่ต้องสวมแว่น

คำถามที่ 4 “จากประกาศกฎกระทรวง ผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือว่าเป็นผู้เสพ ในมุมมองของท่าน เห็นด้วยหรือไม่ ? เพราะอะไร ?” ผู้ตอบ **คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา** : ผู้พูดไม่เห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามเพราะ ผิดศีลและจริยธรรม ประกาศนี้ทำให้ผู้เสพเข้าใจว่าเป็นลหุโทษ เสพแล้วไม่ต้องติดคุก เมื่อบำบัดเดี๋ยวก็ออกมาเสพใหม่ และเสพเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นภัยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น การทำร้ายบุพการี การลักขโมยทรัพย์สินเพื่อนำไปซื้อยามาเสพ เป็นต้น ในขณะที่ปัจจุบันมีชาวจับยาบ้าได้ที่ละจำนวนมาก จึงคิดว่าควรเพิ่มโทษและกฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

★ **ผู้ประเมินผลการพูดแบบฉับพลัน** โดย **อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ** : ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีลักษณะการพูดที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง มีการเตรียมตัวที่ดี และปรับคำถามให้เหมาะสมผู้ตอบ มีการเชื่อมโยงและเลือกผู้ตอบได้ดี มีคำถามที่เป็นสุภาพคำฟังเพย์ที่อาจยากสำหรับคนรุ่นใหม่ สำหรับผู้ตอบทุกท่านมีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ทักที่ประชุมถูกต้อง และตอบได้ตรงคำถามเป็นส่วนใหญ่ แนะนำเพิ่มเติมสำหรับบางท่านในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันให้มากขึ้นนำมาสู่คำตอบที่ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น

★ **5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก** : เรื่อง “ขอเตือนอีกสักครั้งกับ PM 2.5” โดย **ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์** : PM (Particle Matter) 2.5 เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือประมาณ 1/25 ส่วนของเส้นผมและสามารถผ่านเข้าร่างกายได้ทุกช่องทางจนถึงระบบไหลเวียนและสมอง อีกทั้งยังนำพิษต่าง ๆ ที่เคลือบที่ผิวของมันเข้าไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตขึ้นกับสภาพร่างกายของเรา พบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองน้อยมากในสถานการณ์ที่ PM 2.5 มีปริมาณสูงเช่นขณะนี้ และพบได้ทั่วไปแม้ในห้องปรับอากาศ หากในอากาศมีปริมาณไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ หากมีค่า 50-100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มเป็นอันตรายต่อผู้มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และหากมากกว่า 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกคน การป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ให้อนุภาคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยการใช้หน้ากากมาตรฐานชนิด N-95 ที่สามารถกรองได้มากกว่าร้อยละ 90 สำหรับหน้ากากทั่ว ๆ ไปมีคุณสมบัติกรองอนุภาคนี้ได้้น้อยมาก

★ **3 นาที แห่งความทรงจำนำพาความสุข** เรื่อง “รออะไรอยู่??” โดย **คุณทิพย์กานดา คันธวงศ์** : คุณตาคุณยายที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า 50 ปี จูงมือกันเข้าร้าน KFC ท่ามกลางสายตาสชื่นชมของหนุ่มสาวอีกคู่หนึ่ง หลังจากสั่งอาหารชุดใหญ่มา 1 ชุด คุณตาก็ตักแบ่งครึ่งให้คุณยายและตนเอง จากนั้น คุณตาก็ค่อย ๆ ทานอาหารส่วนของตนโดยมีคุณยายเฝ้ามองดูด้วยความรัก หนุ่มสาวที่โต๊ะข้าง ๆ จึงพูดกัน “น่าสงสาร..คุณตาคุณยายคงจะมีเงินซื้อได้ชุดเดียว” ชายหนุ่มจึงเข้าไปบอก “คุณตารับ ผมขออนุญาตเลี้ยงคุณตาและคุณยายสั่งเพิ่มให้อีก 1 ชุด เพื่อจะได้ทานอย่างเอร็ดอร่อย” คุณตาปฏิเสธอย่างสุภาพ “ไม่เป็นไรพ่อหนุ่ม เรามีอะไรเราก็จะแบ่งกันอย่างนี้” ระหว่างที่คุณตาทานอาหาร คุณยายก็จิบน้ำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งคุณตาทานอาหารหมดแล้ว ขณะเอากระดาษมาซับริมฝีปาก ชายหนุ่มก็ไปถามอีก “ทำไมคุณยายยังไม่ทาน ผมสั่งเพิ่มให้ นะครับ” คุณยายยิ้มและปฏิเสธอย่างสุภาพ “ไม่เป็นไรหรอก” ชายหนุ่มถาม “แล้วคุณยายรออะไรครับ คุณตาทานจนหมดแล้ว” คุณยายตอบว่า “ยายรอฟันปลอมจากคุณตาอยู่นะ หลานชาย..!!!”

★ **ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **คุณหอม อาณาจักรทองคำ** : วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ

พักการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

★ รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว – มีผู้ฝึกขึ้นบท 4 ท่าน

♡ บทที่ 2 การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ เรื่อง “จุดเปลี่ยนชีวิต” โดย **คุณสายสุณี เตหา** : เป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของผู้พูดเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ที่ตอนนั้นคิดว่าชีวิตตนเองสมบูรณ์แบบในทุกด้านแล้ว วันหนึ่งกลับพบว่าติดหนี้บัตรเครดิตและติดหนี้บอลที่เกิดจากอดีตสามีด้วยจำนวนเงินที่สูงมาก จนถึงขั้นถูกตามขู่ฆ่าที่ทำให้หวาดกลัวจนถึงปัจจุบัน และอดีตสามียังมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ประกอบกับช่วงนั้นผู้พูดเป็นภูมิแพ้สารเคมีในบริษัทที่ทำงานอยู่ และบิดาไม่สบายมากแม้เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้น บิดาอยากกลับมาตายที่บ้าน วินาทีนั้นผู้พูดรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลก พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเพียงพอที่จะพาบิดากลับมาบ้านและจากไปพร้อมกับบรอยยิ้ม สุดท้ายผู้พูดจึงได้รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตของบิดาและมารดา และระลึกเสมอว่า วันนี่คือวันที่ดีที่สุด **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดยคุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์**

♡ บทที่ 3 การพูดสุนทรพจน์ เรื่อง “ไปตายเอาดาบหน้า” โดย **คุณรัตนภรณ์ ทรงกุล** : ผู้พูดเริ่มทำงานหลังเรียนจบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในขณะที่อายุยังน้อย ร่างกายแข็งแรงและมีความกระตือรือร้น เป็นช่วงที่มีความสุขมีเพื่อนมาก ต่อมาเกิดความริ้วฉานระหว่างบุคลากรในที่ทำงาน ความสุขกลายเป็นความเครียด จนต้องขอย้ายที่ทำงานโดยไม่สนใจว่าหน่วยงานใหม่จะเป็นอย่างไร เมื่อเริ่มงานใหม่ รู้สึกดีขึ้นมา จนกระทั่งเข้าเรียนต่อจบพยาบาลระดับปริญญาตรีและทำงานเช่นพยาบาลทั่วไป แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าการทำงานที่มีกะทำงานตอนกลางคืนเป็นความยากลำบากยิ่ง จึงได้ตัดสินใจอีกครั้งขอย้ายมายังหน่วยงานปัจจุบันที่ทำงานเฉพาะช่วงกลางวันทำให้มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับคนทั่วไปแม้จะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและต้องเผชิญกับผู้รับบริการที่หลากหลายก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนภรณ์**

♡ บทที่ 3 การพูดสุนทรพจน์ เรื่อง “ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศตัวช่วยเหลือยามสิ้นสูญ” โดย **คุณอัมภวรรณ ใจเปีย** : การทำความดีสามารถทำได้ทุกเวลาแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว ผู้พูดยกตัวอย่างผู้ช่วยชายถูกไฟดูดไม่รู้สึกรู้สีกู้ภัยได้ช่วยฟื้นคืนชีพทั้งที่เกิดเหตุและขณะนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยาเพิ่มความดันเลือด แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนอง แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะสมองตาย มีเกณฑ์ประเมินและถือว่าเสียชีวิตแล้ว ครอบครัวผู้ป่วยยังยอมรับการสูญเสียไม่ได้ในระยะแรก ต่อมาทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคองได้พูดคุยให้ข้อมูลกับครอบครัวด้วยจนกระทั่งเข้าใจและยอมรับได้ ภรรยาผู้ป่วยจึงตัดสินใจที่จะบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยรายอื่นได้ถึง 5 ชีวิตที่กำลังทุกข์ทรมาน ซึ่งประกอบด้วยไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และหลอดเลือด **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.สิทธิพร พัฒนสามคำ**

♡ บทที่ 4 การใช้ภาษา เรื่อง “สติ” โดย **คุณบุษกร ภิระบรรณ** : ในปี พ.ศ.2557 ผู้พูดได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรแรกรับของกรมราชทัณฑ์ จัดขึ้นที่กรมทหารราบ 21 ค่ายนวนรินทร์ฯ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าอบรม 50 คน ใช้เวลา 2 สัปดาห์ แบ่งเป็น 2 ฐาน หนึ่งในนั้นเป็นฐานทดสอบกำลังใจ ในคืนเดือนมืดครูฝึกให้ผู้พูดได้จับคู่กับเพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งแล้วเดินเข้าไปในป่าโดยปราศจากอุปกรณ์ใด ๆ ติดตัวเป็นเวลา 30 นาที คู่ของผู้พูดเป็นคนซี้กลัว เมื่อเดินเข้าป่าต่างจับมือกันแน่น ผู้พูดเป็นผู้ให้กำลังใจเพื่อน คอยบอกว่าอย่ากลัว หากมีอะไรให้หนึ่งไว้ ห้ามกรี๊ด ห้ามวิ่งหนี แต่เพื่อนก็ยังไม่หายกลัว ร้องเสียงดังแล้ววิ่งหนีเข้าในป่าเมื่อมีผีปลอมมาหลอก ผู้พูดต้องวิ่งตามและคอยให้สติเพื่อนตลอด จนกระทั่งออกจากป่าได้ ผู้พูดสรุปว่า ความกลัวเป็นผลผลิตของความคิด ความคิดเป็นสิ่งสำคัญ แต่สติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะทำให้เราทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.สถิตย์ ผลทิพย์**

★ **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย รศ.ทัศนาศลัตถะนันท์ : การใช้เวลาในการพูดที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีสมควรให้ความสำคัญมาก ผู้พูดบทที่ 4 ทักษะเบื้องต้นดีและการทักที่ประชุมถูกต้อง การเลือกเรื่องเหมาะกับการใช้ภาษาและเป็นธรรมชาติ แนะนำเพิ่มเติม การมองผู้ฟังยังไม่ทั่วถึง และการพูดเป็นลักษณะเล่าเรื่องมากกว่าสุนทรพจน์ ทั้งนี้ ในการพูดต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการพูดด้วยว่าคืออะไร ผู้พูดบทที่ 3 ท่านที่สอง การแต่งกายและทักษะเบื้องต้นเหมาะสม ทักที่ประชุมถูกต้อง การพูดมีโครงสร้างตามสุนทรพจน์และลำดับเนื้อหาดี แนะนำเพิ่มเติม เพิ่มการยกตัวอย่างให้มากขึ้น ผู้พูดบทที่ 3 ท่านแรก มีการเตรียมตัวและแต่งกายดี การพูดมีคำนำ และสรุป แต่เนื้อเรื่องเป็นลักษณะการเล่าเรื่องมากกว่าสุนทรพจน์ แนะนำเพิ่มเติม ให้นำการเล่าเรื่องไปเป็นส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ และมีวัตถุประสงค์การพูดเพื่ออะไร ผู้พูดบทที่ 2 เล่าเรื่องและลำดับได้ดี น่าสนใจ มีจุดหักมุม ทำให้ตรึงผู้ฟังได้ดี แนะนำเพิ่มเติม เพิ่มการเว้นจังหวะในการพูดเป็นระยะ และเมื่อพูดจบไม่ต้องกล่าวขอบคุณผู้ฟัง นายกสโมสรฯ เปิดประชุมตรงเวลา และมีเรื่องเล่าให้สมาชิกฟังโดยใช้เวลาสั้น ๆ พิธีกรเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ได้ครบถ้วน แนะนำเพิ่มเติม ให้ฝึกบ่อย ๆ และฝึกการสร้างบรรยากาศเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟัง การฝึกการพูดแบบฉับพลันมีผู้ประเมินแล้ว เพิ่มเติม คำสำนวน คำพังเพย และสุภาษิตของไทยว่าเป็นคำที่กะทัดรัด มีความหมายได้ใจความ มีที่มาจากไป บ่งบอกสิ่งต่าง ๆ ในสังคม สมควรที่คนไทยทั้งหลายควรศึกษาให้รู้จักและเข้าใจ ผู้พูดรายการ 5 นาที มีสาระฯ เป็นผู้พูดคุณภาพที่สามารถพูดเป็นลำดับ อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้พูดรายการ 3 นาที พรรษาฯ เล่าเรื่องได้สนุก

★ **ผู้รายงานการใช้ภาษา** โดย รศ.ทัศนาศลัตถะนันท์ : มีการออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง เช่น ร้องก๊ิด (ต้องเป็น..ร้องกรี๊ด) ทหารลาบ (ต้องเป็น..ทหารราบ) ก้าว (ต้องเป็น..ก้าว) แถวเสียง (ต้องเป็น..แถวเรียง) การใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น เย็นละเยือก (ต้องเป็น..เย็นยะเยือก) การใช้คำว่า ให้ของ (ควรเป็น..ให้ หรือ ให้สิ่งของ) มีการใช้สำนวน เช่น คำพูดเป็นดาบสองคม เป็นต้น

★ **ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์**

♡ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา

♡ ผู้ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
2	คุณสายสุณี เตชา	ผ่าน	รางวัลถ้วยไม้สักทอง
3	คุณรัตนภรณ์ ทรงกุล	กรรมการขอฟังใหม่	สุนทรพจน์ไม่สมบูรณ์
3	คุณอัมภวรรณ ใจเปีย	ผ่าน	รางวัลปรบมือ
4	คุณบุษกร ภิระบรรณ	กรรมการขอฟังใหม่	ภาษากายไม่เข้ากับเนื้อหา และสุนทรพจน์ไม่สมบูรณ์

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : อ.สถิตย์ ผลทิพย์

★ **ผู้รายงานคำฟุ่มเฟือย** โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

★ **ผู้รายงานการใช้เวลา** โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

★ **ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้** : “อย่าหวังอะไรกับสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ”

★ **ปิดประชุม** เวลา 18.09 น.

★ **เรียบเรียง / รายงาน** โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน*****

ข่าวและประชาสัมพันธ์

★ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : แจ้งกิจกรรมของสโมสร

- วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 สโมสรฯจัดกิจกรรมเพื่อสังคมไปเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เริ่มเวลาประมาณ 10.00 น.มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการเล่นดนตรีและตัดผมให้ขอเชิญสมาชิกทุกท่านด้วย

★ **ขอเชิญชวนมิตร ศิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่าน**เข้าไป กด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและ กิจกรรมของสโมสรฯได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <http://lannathaispeakingclub.com>